

Số: **4844**/UBND-KGVX  
V/v tăng cường các biện pháp  
thu nợ BHXH, BHYT, BHTN

Đắk Nông, ngày **01** tháng 9 năm 2017

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã;
- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh, tính đến hết tháng 6 năm 2017, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh còn nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) với tổng số tiền là 29,069 tỷ đồng. Mặc dù công tác thu nợ đã được đẩy mạnh, song tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn phổ biến, kéo dài, ảnh hưởng đến chế độ, quyền lợi của người lao động. Để chấn chỉnh, khắc phục tình trạng trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

### **1. Các Sở, Ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể**

Thực hiện nghiêm túc Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Việc làm; có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN của cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc quyền quản lý, thực hiện trích nộp đúng, đủ số tiền BHXH, BHYT, BHTN phải nộp hằng tháng đúng thời gian quy định. Đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức còn nợ BHXH, BHYT, BHTN, khẩn trương nộp đầy đủ theo quy định. Lấy chỉ tiêu hoàn thành nghĩa vụ về BHXH, BHYT, BHTN làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm, làm cơ sở để bình xét thi đua khen thưởng đối với tập thể, cá nhân.

### **2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội**

Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, các đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về BHXH, BHYT, BHTN tới các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung quyết liệt cho công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN tại các doanh nghiệp chậm đóng, nợ đọng và trốn đóng; tổng hợp, báo cáo; kịp thời tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý các vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

### 3. Bảo hiểm xã hội tỉnh

Tập trung rà soát các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN để có biện pháp đôn đốc thu và thu nợ có hiệu quả; phối hợp tổ chức giải quyết kịp thời, đầy đủ quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định. Chủ động phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức thực hiện các giải pháp cần thiết để thu hồi dứt điểm nợ BHXH, BHYT, BHTN; kịp thời cung cấp thông tin và hồ sơ liên quan đối với đơn vị có tình trốn đóng, nợ đọng cho Liên đoàn Lao động khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Cung cấp thông tin các doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN với số tiền lớn, kéo dài để công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh nghiên cứu thực hiện kết hợp thu thuế với đôn đốc công ty, doanh nghiệp trích nộp BHXH, BHYT, BHTN đúng, đủ cho người lao động; cung cấp thông tin cho cơ quan thuế về tình hình các công ty, doanh nghiệp đã tính trích đủ số tiền BHXH, BHYT, BHTN trên quỹ tiền lương vào chi phí, nhưng giữ lại không chuyển nộp BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh hướng dẫn trong hệ thống hỗ trợ thu BHXH, BHYT, BHTN thông qua việc cơ quan, đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn khi rút tiền trả lương hàng tháng thì đồng thời yêu cầu trích nộp BHXH, BHYT, BHTN. Phối hợp với các ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch để hỗ trợ kịp thời việc chuyển nộp BHXH, BHYT, BHTN của doanh nghiệp.

Căn cứ ký kết thỏa thuận giữa ngân hàng và cơ quan BHXH, khi cho doanh nghiệp vay để trả lương cho người lao động hoặc cho vay theo gói thầu mà có trả lương cho người lao động thì bắt buộc kèm theo tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN phân trách nhiệm phải đóng của doanh nghiệp; đồng thời trích tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN của người lao động chuyển vào quỹ BHXH, BHYT, BHTN.

### 4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc (kể cả UBND xã, phường, thị trấn) tổ chức thực hiện đúng chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; chỉ đạo tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; kiên quyết không để tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN xảy ra trên địa bàn. Bố trí đủ kinh phí đóng BHYT cho đối tượng được ngân sách đóng và hỗ trợ đóng, thực hiện chuyển kinh phí đóng BHYT kịp thời, không để nợ đọng chuyển năm sau.

**5. Tổ kiểm tra liên ngành về thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động trong lĩnh vực BHXH, BHYT tế tại các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (theo Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh)**

Chủ động rà soát các công ty, doanh nghiệp trốn đóng, nợ BHXH, BHYT, BHTN để tiến hành kiểm tra; yêu cầu thực hiện đầy đủ cho số lao động có mặt và

thu hồi dứt điểm nợ; kịp thời đề xuất các biện pháp xử lý nghiêm đối với những đơn vị không khắc phục.

## 6. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

Thường xuyên theo dõi nắm tình hình chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đối với các doanh nghiệp tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; nhắc nhở đối với các doanh nghiệp trực thuộc thực hiện trách nhiệm trích nộp đúng, đủ số tiền BHXH, BHYT, BHTN kịp thời theo quy định; đối với doanh nghiệp còn nợ, yêu cầu nộp dứt điểm để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Ủy ban nhân dân tỉnh gửi kèm văn bản này danh sách những đơn vị, doanh nghiệp còn nợ BHXH, BHYT, BHTN (*do BHXH tỉnh cung cấp*) để thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã biết, đôn đốc việc nộp BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Nhận được văn bản này, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./*cr*

### Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT HĐND tỉnh (báo cáo)
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX (Ph).

38

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Tôn Thị Ngọc Hạnh**

